

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2010

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Công an

Ngày 24 tháng 12 năm 2009, tại trụ sở Bộ Công an (số 44 Yết Kiêu, Hà Nội), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp nghe Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả hai năm thực hiện Biên bản thoả thuận hợp tác giữa Bộ Công an với Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác giáo dục và đào tạo trong Công an nhân dân và Đề án “Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong Công an nhân dân đến năm 2010”. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công an báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Nhất trí cơ bản với Báo cáo kết quả hai năm thực hiện Biên bản thoả thuận hợp tác giữa Bộ Công an với Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác giáo dục và đào tạo trong Công an nhân dân; Bộ Công an đã nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ mà hai Bộ đã ký, kết quả nổi bật nhất là hai Bộ đã hợp tác chặt chẽ triển khai đào tạo đội ngũ giáo viên có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, xây dựng chương trình đào tạo và đào tạo cán bộ ở nước ngoài.

Đề án “Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong Công an nhân dân đến năm 2010” tuy chưa được thông qua, nhưng nội dung đã thể hiện được nhu cầu và phương hướng đào tạo nguồn nhân lực trong Công an nhân dân một cách chủ động.

2. Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến việc đào tạo nguồn nhân lực cho lực lượng Công an, đã đầu tư cho công tác đào tạo trong Công an nhân dân năm sau cao hơn năm trước trong điều kiện nền kinh tế nước ta còn rất nhiều khó khăn. Công tác đào tạo nguồn nhân lực trong Công an có tiến bộ,

đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, hiện nay khó khăn lớn nhất là đội ngũ giáo viên còn yếu về chất lượng và thiếu về số lượng; chưa có cơ chế, chính sách cần thiết về đào tạo, bồi dưỡng; việc quy hoạch phát triển hệ thống và quy mô đào tạo của các trường và trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng còn nhiều bất cập. Để có nguồn nhân lực phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ mới của ngành Công an cần tập trung làm tốt một số việc sau:

a) Công tác đào tạo nhân lực của ngành Công an có những đặc thù riêng song có nhiều nội dung đào tạo giống với hệ thống đào tạo quốc dân, do vậy cần phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo khác ngoài ngành, nhất là với những trung tâm đào tạo có uy tín để nâng cao chất lượng đào tạo trong Công an nhân dân, như vậy sẽ tiết kiệm được vốn đầu tư, giành nguồn vốn cho đào tạo những lĩnh vực đặc thù. Liên kết, hợp tác giữa các trường trong ngành Công an với các trường ngoài ngành, kể cả hợp tác quốc tế, để đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ giáo viên và đào tạo học viên.

b) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, chỉnh lý quy hoạch phát triển hệ thống và quy mô đào tạo, các trung tâm huấn luyện, tính toán kỹ cơ cấu ngành nghề đào tạo theo các cấp học để đề xuất việc nâng cấp một số trường Trung cấp An ninh, Cảnh sát thành các trường Cao đẳng một các hợp lý, bảo đảm hệ thống đào tạo trong ngành Công an có các cơ sở đào tạo ở các trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp và trung tâm huấn luyện. Trên cơ sở quy hoạch, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng phương án khả thi về kinh phí, xác định được tổng mức kinh phí tối thiểu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

c) Đồng ý về nguyên tắc thành lập thêm trường Cảnh sát nhân dân V tại miền Trung và 02 Trung tâm huấn luyện kỹ thuật của ngành Công an tại hai miền Bắc và miền Nam. Trước mắt xây dựng 01 Trung tâm huấn luyện để rút kinh nghiệm.

d) Bộ Công an là chủ đầu tư quản lý các trường văn hoá trong lực lượng Công an; Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo đối với các trường văn hoá này đóng trên địa bàn.

đ) Đồng ý Bộ Công an xây dựng dự án “Đầu tư xây dựng trường Đại học Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy” với cơ sở vật chất hiện đại, đạt mặt bằng chung của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy trong nước.



e) Bộ Công an rà soát, xây dựng quy hoạch sử dụng đất của các trường Công an trong quy hoạch chung về sử dụng đất của toàn ngành theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước và ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Tổng cục Cảnh sát tại văn bản số 205/TB-VPCP ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ (trình tháng 01/2010).

Về các đề nghị khác của Bộ Công an về bồi dưỡng giáo viên chuẩn cao đẳng, cán bộ quản lý giáo dục, thư viện, bồi dưỡng ngoại ngữ, thanh toán tiền dạy vượt giờ, ký túc xá..., Bộ Công an làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính thống nhất ý kiến, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công an và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Kiều Đình Thụ

Nơi nhận:

- TTg, PTTg Nguyễn Thiện Nhân (đề b/c);
- Các Bộ: Công an, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN: Kiêu Đình Thụ, Phạm Văn Phương, Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: TH, KGVX, KTTH;
- Lưu: VT, NC (3). 19

www.LuatVietnam.vn